



กองวิชาการและแผนงาน
 งานประชาสัมพันธ์
 รับที่ 13/60
 วันที่ 05 มิ.ย. 2560
 เวลา 16.00 น.

ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง
 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างซอยพระราชวิริยาภรณ์ซอย ๕
 กับถนนวงแหวน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพิง (ครั้งที่ ๒)

เทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างซอยพระราชวิริยาภรณ์ ๕ กับถนนวงแหวน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพิง ก่อสร้างท่อ
 ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร โดยมีความยาวประมาณ ๔๐.๐๐ เมตรตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล เลขที่
 ๑๑/๒๕๖๐ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๓,๗๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นสามพัน-
 เจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วน
 ท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
 รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอการรายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
 เมืองลัดหลวง ณ วัน ประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ใน
 การสอบราคาครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็น
 คู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
 สอบราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างซอยพระราชวิริยาภรณ์ ซอย ๕ กับถนนวง
 แหวน หมู่ ๕ ตำบลบางพิง ในวันที่ 2 มิ.ย. 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐...

น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองลัดหลวง และให้ผู้ขอซื้อแบบแปลนและรายการ ไปดูสถานที่
 ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการ ได้รับทราบสถานที่ก่อสร้าง
 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นผิดไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 5 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 2560 ทาง
 ไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยถึงวันและเวลาที่เทศบาลเมืองลัดหลวง รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และกำหนดเปิด
 ซองใบเสนอราคา ในวันที่ 25 มิ.ย. 2560 เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม เทศบาลเมือง
 ลัดหลวง

/ผู้สนใจติดต่อ.....

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
สำนักงานคลัง เทศบาลเมืองลัดหลวงระหว่างวันที่ 5 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 21 เม.ย. 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองลัดหลวง www.Ludluang.go.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
www.eprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๖๔๔๓๓๗-๙ ต่อ ๑๑๒ ในวันและเวลา
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ)
นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง